

THEO ĐỨC MẪ LÊN TRỜI !

Đức Mẹ hiện xác lên trời. Lên Trời là lên thiên đàng...

Maria lên trời là một sự kiện đầy hân hoan. Sự kiện vui mừng này gợi lên trong chúng ta khát vọng chính chúng ta cũng được lên trời.

Nhưng, để theo Đức Mẹ lên trời, ta không thể tự mình lên được. Ta phải tuân theo chỉ dẫn của Mẹ. Chỉ dẫn của Mẹ rất đơn giản :

"Hãy sống vâng phục thánh ý Chúa (Lc 1,18). Thánh ý Chúa với ta là thế nào? Tôi thì nghĩ: Trong một nơi đất trụy nạn giáo là ưu tiên nhất ở đây, thì thánh ý Chúa với ta là làm Chúa Giêsu trụy nạn đầy các môn đệ Ngài, trước khi Ngài về trời: "Các con hãy là chứng nhân của Thiên ý tại Giêrusalem... cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1,8).

Với ý nghĩ đó, tôi xin phép chia sẻ vài suy tư, để xét mình, nhân dịp mừng Mẹ lên trời.

Làm chứng cho Chúa

Làm chứng cho Chúa là làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán: **"Các con hãy là chứng nhân của Thiên ý" (Cv 1,8)**

. Làm chứng cho Chúa Giêsu là làm chứng Ngài là Đấng Cứu thế. Ngài cứu nhân loại bằng cuộc khổ hình và sống lại. Phúc Âm ghi rõ nội dung làm chứng:

"Bây giờ Ngài mời gọi các môn đệ hiện diện Kinh Thánh, và báo:

"Có làm Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, sẽ sống lại, và phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các con là chứng nhân của những điều này" (Lc 24,45-48)

..

Nhưng bậc chứng làm chứng một cách cụ thể như thế sẽ không dễ dàng. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nếu sống một mình cùng Chúa Thánh Thần.

Với sự cảm nhận của Chúa Thánh Thần

Khi sai các tông đồ đi làm chứng, Chúa Giêsu đã hứa: **"Các con sẽ nhận được sự cảm nhận của Chúa Thánh Thần" (Cv 1,8).**

Kinh nghiệm cho tôi hiểu về điều đó này: Chúa Giêsu cứu đời tôi bằng cách đưa tôi qua sông mà không cần Chúa Thánh Thần. Sông mà tôi vượt qua bằng cách nhìn, nhất là nhìn đời mình tâm hồn.

Chúng ta, trước đây có những nỗi đau đớn theo những thú vui hằng ngày thì nay họ trở thành những nỗi đau đớn vì những thói đó, để hằng say chìm đắm trong sự bình an của Chúa hiện diện. Trước đây, có những tính tình rất tốt đẹp, coi như đã xi măng-hóa rất vững trong chót kiêu căng, những nay họ trở thành khiêm tốn nhã nhặn, tất cả suy nghĩ, đời các công việc thái độ và lời nói. Các đời mình như thế thì rất sâu xa, những người rất âm thầm. Nhìn thấy cá nhân, nhìn thấy công việc tốt. Tôi coi những đời mình như thế là sự cứu rỗi của Chúa Thánh Thần.

Nhiều khi, nhìn thấy những sự kiện mà Chúa Thánh Thần đã và đang thực hiện tại đây trong các tâm hồn giữa những hoàn cảnh khó khăn, tôi có cảm tưởng công việc Ngôi Lời nhập thể vẫn đang tiếp tục. Rồi lòng tôi, rất đơn giản, những Chúa Thánh Thần đang đưa tôi vào chỗ tốt đẹp và tốt đẹp của phước lành.

Chính tôi đã cảm nghiệm được sự kiện đó Chúa hiện diện trong đời tôi, nhất là trong những giai đoạn tâm trí nhất. Những hiện diện đời tôi an, để nâng đỡ, để soi sáng, để tha, để chia sẻ, để cứu hóa, để thanh luyện.

Tôi kinh nghiệm bản thân, tôi có thể tiên đoán được sự chuyển biến tốt của lịch sử đang diễn ra âm thầm, qua những đời mình các tâm hồn, do sự cứu rỗi của Chúa Thánh Thần. Tôi càng có lý do tin đi nữa, khi nghĩ đến sự Đấng Mối đang đang hành vi chúng ta trên những trang giấy.

Nhà Mẹ Maria cứu chúng ta

Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao Đấng Mối cho thánh Gioan: "Đây là con" (Ga 19,26).

Tôi coi lời trao quý giá đó cũng dành cho mọi người sự được sai đi làm chứng cho Chúa. Xin thêm bạn qua lý thuyết cốt lõi đó. Tôi chỉ xin đưa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm chứng đi nữa: Đấng Mối giữ mình để ra và rất quan trọng trong việc chúng tôi làm chứng cho Chúa.

Nhiều người biết Đấng Mối trước khi biết Chúa. Nhiều người cứu nguy vì Đấng Mối trước khi cứu nguy vì Chúa. Đấng Mối là niềm tin nấu chảy những ai tôi là, là người an ủi cho những ai lo buồn. Đấng biết, Đấng Mối là hy vọng của những ai bé nhỏ, miễn hèn.

Trên đây là một thoáng nhìn về con đường tôi theo Mẹ lên trời. Tôi thấy rõ tôi không đi một mình. Chúng tôi đi với nhau, trong tình hiệp thông và phước lành, luôn tìm vâng phục thánh ý Chúa, để làm chứng cho Đấng Cứu đời. Những điều là Tin Mừng cho mọi người. Loan báo Tin Mừng, sự Tin Mừng là con đường Mẹ đã đi để lên trời. Con cái Mẹ cũng theo Mẹ mà đi trên con đường đó, để với trời.

GM GB. Bùi Tuấn
